



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดังนี้

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง จำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวระวง ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ของการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จาก วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็น วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิม

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวระวง ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นั้น

/บัดนี้...

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนน สูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้) หรือตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ ทาง www.lamphunpao.go.th และให้มีผลดังต่อไปนี้

๑. ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกฯ โดยจะเรียกรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและ จะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้ง

๓. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน โดยแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิรันดร์ ต่านโพบูลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	สิบโทอาทิตย์ ต๊ะวงศ์	ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๒	๐๒	นางสาวพัทธนันท์ จีระธรรมรัตน์	

๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางนฤมล วงศ์วาร	ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์